

‘อจ.มรภ.’ ทัวปท. ยื่น ถอดอธิการเกิน60ปี

เครือข่ายอาจารย์รวมตัวเดินสาย
ยื่นหนังสือถอดถอนอธิการบดีที่
อายุเกิน 60 ปี (อ่านต่อหน้า 8)

ถอดอธิการ

กรณี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหมายให้สภามหาวิทยาลัยรัฐ เฉพาะที่เป็น มหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นส่วนราชการแก้ไขปัญหา กรณีที่มีอธิการบดี/รักษาการอธิการบดีที่สภา แต่งตั้งอายุเกิน 60 ปี โดยขอให้ยึดคำพิพากษา ของศาลปกครองสูงสุดเป็นบรรทัดฐานที่ ได้วินิจฉัยกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กาญจนบุรีว่า อธิการบดี/รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นส่วนราชการ จะมีอายุ เกิน 60 ปีไม่ได้ ขณะที่ พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล ศธ. ได้เรียกนาย สุกภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (กกอ.) เข้าให้ข้อมูลและสั่งการ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอภายใน 7 วัน เพื่อจะ ช่วยหาทางออกนั้น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายเชษฐา ทรัพย์ เย็น ประธานกลุ่มส่งเสริมธรรมภิบาล มหาวิทยาลัย (สธม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วยนายวิริยะ ศิริขานนท์ ประธานที่ ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แห่งประเทศไทย (ทปสท.) และนายจิต เจริญ ศรขวัญ ประธานที่ประชุมประธานสภา คณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทป.มรภ.) เดินทางเข้าพบ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เพื่อ แสดงความขอบคุณที่ นพ.ธีระเกียรติให้ความสำคัญ กับแนวทางคำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดอย่างถึงที่สุด โดยถือเป็นแนวปฏิบัติ ทางปกครองที่ดีเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ รัฐมนตรี ว่าการ ศธ. ยืนยันว่าในเมื่อศาลปกครองสูงสุด ตัดสินแล้วว่าไม่ได้ การแต่งตั้งอธิการบดีก็ ต้องห้ามบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี เพื่อเป็นไป ตามบรรทัดฐานสากลทางกฎหมาย นอกจากนี้ ยังได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เพื่อ

ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอธิการบดีเกษียณ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยของ รัฐฉบับต่างๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เหล่านี้ยังคงปล่อยปละละเลยให้มีการละเมิด กฎหมายทำความผิดต่อบรรทัดฐานทางการ บริหารงานบุคคลที่ดี ที่ศาลตัดสินแล้วว่าไม่ สามารถแต่งตั้งผู้เกษียณอายุมาเป็นผู้บริหาร มหาวิทยาลัยได้

ด้านนายจิตเจริญกุลกล่าวว่า นอกจากยื่น หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ก.พ.อ.แล้ว ยัง ได้เดินทางไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อยื่นหนังสือขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ ตรวจสอบอธิการบดีเกษียณในมหาวิทยาลัย ของรัฐทุกแห่ง กรณีการรับเงินสองทางชอบ ด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากกลุ่มอธิการบดี เกษียณเหล่านี้ได้รับเงินบำนาญทุกเดือนจาก ภาษีประชาชนอยู่แล้ว แต่ยังคงอาศัยสถานะ อธิการบดีออกกระเป๋ายาเงินเดือนจากเงิน รายได้มหาวิทยาลัยที่ส่วนใหญ่เก็บมาจากค่า เทอมนักศึกษาที่ยากจนนำมาจ่ายเงินเดือนให้ ตนเองสูงๆ หลักลายแสนบาทเป็นก้อนที่สอง ถือเป็นการรับเงินสองเต่งล่อผิดกฎหมายหรือ ไม่ ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตรวจสอบให้เป็น ไปตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างถูกต้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชชมงคลทั่ว ประเทศ ทอยส่งหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัย ของตัวเองให้ถอดถอนอธิการบดีที่เกษียณแล้ว

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า ปัญหาความ ขัดแย้งเกี่ยวกับอายุของผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ที่ พ.ร.บ.กลางกำหนดให้ผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปีเป็นอธิการบดีได้นั้น เรื่องอายุของผู้ที่จะ เป็นอธิการบดีต้องรอบคอบว่าจะเอาอายุหรือ ความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ ถ้าอายุน้อยแต่ มีความสามารถก็ควรเปิดโอกาส แต่ถ้าอายุน้อยและไม่เหมาะที่จะบริหาร อาจเกิดผล เสียกับมหาวิทยาลัยมากกว่า ควรเปิดโอกาสที่มี ความรู้ความสามารถแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปบริหาร ได้ เพราะการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ ตำแหน่งอธิการบดี ต้องดูความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม และประโยชน์เป็นสำคัญ

นายวันชัยกล่าวอีกว่า ส่วนที่หลาย มรภ. มองว่าเป็นการตัดสินเฉพาะ มรภ.กาญจนบุรี

นั้น หาก มรภ.ใช้กฎหมายกลางร่วมกัน ในกาารวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดก็น่า จะใช้มาตรฐานเดียวกัน กรณีมีกระแสข่าวว่า บางแห่งแ่กระเบียบข้อบังคับเพื่อให้ผู้เกษียณ นั่งบริหารได้นั้น ระเบียบเป็นเพียงกฎหมาย ลูก สู้ตายแล้วก็ต้องยึด พ.ร.บ.ซึ่งเป็น กฎหมายที่ใหญ่กว่า สำหรับทางออกของเรื่อง นี้คือ หาก พ.ร.บ.มรภ.ห้ามไม่ให้ผู้เกษียณเป็น อธิการบดี ก็ต้องยึดตามกฎหมายแม่เป็นหลัก แต่ถ้าเห็นว่าผู้เกษียณเป็นอธิการบดีได้ ก็ต้อง แก้กฎหมาย

วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อุดรดิตต์ นายพินิต รัตนานุกุล นายกสภา มรภ.อุดรดิตต์ ทำหน้าที่ประธาน การประชุมสภา มรภ.อุดรดิตต์ โดยก่อนเข้า ประชุม นายเรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มรภ. อุดรดิตต์ ทักทายน้อมลงด้วยสัทสนิมยิ้มแ้ม หลังตกเป็นกระแสเรื่องตำแหน่งอธิการบดีที่ ยังถกเถียงกันเรื่องคุณสมบัติ ห้ามบุคคลอายุ เกินกว่า 60 ปีเป็นอธิการบดี นายเรืองเดช ปัจจุบันอายุ 71 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า จะรอให้ ทางส่วนกลางเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องคุณสมบัติของผู้ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และจะไม่ยื่นหนังสือ ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มรภ.อุดรดิตต์ อย่างแน่นอน

“การที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ หรือ กรรมการสภา มรภ.อุดรดิตต์บางคนออกมา เรียกร้องให้ผมแสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเป็นการเคารพต่อคำพิพากษาของศาล ปกครองสูงสุดของมหาวิทยาลัยกาญจนบุรี นั้น ได้ทำความเข้าใจไปแล้วว่าจะต้องทำงาน ร่วมกันด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีใน มหาวิทยาลัย ส่วนการประชุมสภา มรภ. อุดรดิตต์วันนี้ก็คงไม่นำเรื่องนี้มาหารือหรือพูด คุย แต่หากจะพูดคุยก็จะไม่ก้าวท้าวแต่อย่าง ใด” นายเรืองเดชกล่าว

ด้านนายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ ประธาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย มรภ.อุดรดิตต์ กล่าวว่า ในที่ ประชุมวันนี้ไม่มีวาระเรื่องตำแหน่งอธิการบดี แต่อย่างไร แต่สภามีอำนาจในการสรรหา และเสนอทูลเกล้าฯ แต่กฎหมายไม่มีระบุ ว่าให้ถอดถอนได้ จะก้าวล่วงพระราชอำนาจ ต้องรอฟังผลจาก พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่เรียกเลขาฯสกอ.เข้าไป หารือเพื่อหาทางออกเรื่องดังกล่าว แต่ผลยังไม่มีความคืบหน้า